



เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปได้ดังนี้

สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการ ด้านสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาศึกษา (ร่าง) รายงาน การพิจารณาศึกษา เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment : SEA)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นควรปรับปรุงแก้ไขบทสรุป ผู้บริหารของ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment : SEA) ในประเด็นประโยชน์ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สรุปได้ดังนี้



- การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

๑) ประชาชนและเอกชนผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสและช่องทางเสนอความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนหรือแผนงานของภาครัฐ เกิดกลไกการดำเนินงานร่วมกัน เกิดความโปร่งใสในการตัดสินใจ และการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

๒) ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นระบบที่ค่อนข้างใหม่ยังต้องพัฒนากระบวนการและเทคนิคต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างขีดความสามารถ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบข้อจำกัดด้านเวลา ข้อมูล ทรัพยากร ฯลฯ ปัจจุบันมีการนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ไปใช้มากที่สุดกับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินหรือผังเมือง และแผนรายสาขาต่าง ๆ ส่วนการใช้ในระดับนโยบายยังมีน้อยมาก เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับยุทธศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้าง จึงจำเป็นต้องเน้นเฉพาะประเด็นที่สำคัญ การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่มีความละเอียดหรือใช้วิธีการเชิงปริมาณมากเกินไปจะดำเนินการได้ล่าช้า ไม่สามารถจัดทำให้เสร็จทันกับความต้องการของผู้กำหนดนโยบายที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้จะต้องมีพระราชบัญญัติ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำ SEA ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีหน่วยงานรับผิดชอบ



"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
โทรศัทพ์ ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๒-๓ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๘๑๖๓



นางสุวรรณา รุ่งรุ่งเรือง
อนุกรรมการบริหารและเลขานุการ

และระบบการบริหารจัดการมีกรอบในการดำเนินงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการที่พอเพียง

๓) เพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่จะกำหนดขึ้น

๔) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสังคมในจังหวัดต่าง ๆ



"การพัฒนาต้องไม่ทิ้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลัง"